



บทที่ 439
ศาสนิกชนที่ดี

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในโลกปัจจุบันที่มนุษย์ทั่วโลกสามารถประชุมร่วมกันได้โดยไม่ต้องเข้านั่งประชุมในห้องเดียวกัน รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนในภาพยนตร์ sci-fi เมื่อตอนที่ลูกยังเป็นเด็กๆ เข้าไปทุกที่ ลูกมีคำถามว่า “ศาสนานั้น สำคัญไฉน?” ในใจของมนุษย์ทั่วโลก

ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องศาสนา น่าจะแบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่ศาสนายังมีความหมายสำหรับพวกเขามากในชีวิต

กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่มีศาสนาเพราะเป็นแนวปฏิบัติสืบเนื่องกันมาในครอบครัวหรือที่ได้เรียนมาหรือตามคนส่วนใหญ่ในสังคมในประเทศ ศาสนามีความสำคัญบ้าง มากน้อยตามโอกาสและครรลองชีวิต

และกลุ่มที่สาม ประเภทไม่มีศาสนา แล้วไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นที่น่าสนใจว่า หากมีการทำการวิจัยถึงตัวเลขสถิติของคนใน 3 กลุ่มนี้ทั่วโลก ตัวเลขจะออกมาเช่นไร และคงไม่มีใครสนใจในการหาสถิติ แต่ลูกเดาแบบไม่ใช้หลักวิชาการใดๆ เลย และสรุปกับตัวเองว่า กลุ่มแรกน่าจะเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่สองและสามน่าจะกล่อมแก้มใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มที่สามน่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ตามการเจริญเติบโตของคนรุ่นใหม่

แล้วตัวเราละ ลองถามตัวเองใหม่ว่าจัดอยู่ในคนกลุ่มไหนเกี่ยวกับศาสนา?

ลูกตอบเสียงดังฟังชัดกับตัวเองเลยว่า ฉันอยู่ในกลุ่มแรก ☺☺☺

ก่อนปี ค.ศ. 1996 ปีที่ลูกรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ ลูกจัดตัวเองอยู่ในกลุ่มสอง ไหว้พระไหว้เจ้า ตามคุณแม่ ทำบุญตักบาตรตามธรรมเนียมอันดีงามของไทย

แต่หลังจากวันที่ 2 มิ.ย. 1996 ซึ่งเป็นวัน Baptism ของลูก ชีวิตของลูกก็เปลี่ยนไป ลูกศึกษาพระคัมภีร์อย่างตั้งใจและจริงจัง แล้วลูกก็ค้นพบพระองค์ ที่นี้ชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆ

พระองค์จะทรงมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูก 🙏🙏🙏

แล้วลูกก็สังเกตเพื่อนๆ ในสังคมทั้งที่สนิทและไม่สนิท เป็นการศึกษาพฤติกรรมของ “การเป็นศาสนิกชนที่ดี” อย่างเสียบๆ

ในประเทศไทยที่ศาสนาคริสต์มีประชากรเพียง 0.5% ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ช้ายขวา หน้าหลัง เราจะเจอเพื่อนๆ ที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาหลักของประเทศไทยคือศาสนาพุทธ เพื่อนพุทธของลูกมีมากมาย ลูกเห็นวิธีการปฏิบัติของทั้งการทำบุญทำทาน วิถีวิปัสณา ฯลฯ แต่มีเพื่อนชาวพุทธคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของลูก เธอจบปริญญาเอกทางพระพุทธศาสนา สำหรับลูก วิธีการปฏิบัติตนของเธอนั้นแตกต่างจากเพื่อนๆ คนอื่นมาก เรามักแบ่งปันความเชื่อของเราให้ซึ่งกันและกันฟัง ลูกอ้างถึงบทพระวาจาในพระคัมภีร์ เธอก็จะอ้างอิงถึงพระไตรปิฎก ลูกให้พระวรสารแก่เธอ เธอก็ให้ website



พระไตรปิฎกมาให้ลูกอ่าน ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอจะอธิบายให้ลูกฟังจากมุมมองของเธอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องมีเหตุที่มา ซึ่งบางครั้งคำอธิบายของเธอน่าสนใจมาก เธออธิบายให้ลูกฟังว่า มีคนไทยจำนวนมากที่ไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกและจะปฏิบัติตนแบบผิวๆ เท่านั้น ซึ่งลูกก็รู้สึกเหมือนเดียวกับในศาสนาคริสต์ มีคริสตชนไม่น้อยที่ไม่เคยอ่านหรือศึกษาพระคัมภีร์เลย เราสองคนเป็นพี่น้องต่างศาสนาที่ให้ความนับถือซึ่งกันและกัน โดยเราต่างแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง

มีเพื่อนอีกคนหนึ่ง เป็นพี่น้องมุสลิม ลูกเป็นเพื่อนกับสามีเธอ ซึ่งก่อนนี้เป็นคาทอลิก แต่ convert มาเป็นมุสลิมหลังจากมารู้จักเธอ พอเธอทราบว่าลูกเป็น convert เธอก็รีบบอกว่าหากลูกได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ลูกจะเข้าใจว่าศาสนาที่แท้จริงคืออะไร ลูกเป็นคนใฝ่เรียน ใฝ่รู้อยู่แล้ว จึงบอกเธอว่า ลูกสนใจ เธอจึงส่งบทความต่างๆ ในพระคัมภีร์อัลกุรอานมาให้ลูกอ่าน แล้วลูกก็ถามเธอในคำถามที่อยากทราบ เป็นต้นว่า ทำไมสตรีมุสลิมจึงต้องคลุมผมในขณะที่บุรุษมุสลิมต้องไว้เครา เป็นต้น

ลูกฟังมาจากปากสามีเธอว่า เขาเป็นเด็กช่วยมิสชาติตอนเป็นคาทอลิกด้วยซ้ำ เป็นเจนโต แต่เขาไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์เลย สิ่งต่างๆ ที่เขาได้ทำก็เปรียบเสมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้น ต่อมาเมื่อเขาได้ศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอาน เขารู้สึกว่า ใช่เลย! นี่คือความจริงที่เขาอยากค้นหา ทุกวันนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในมุสลิมที่เข้มแข็งในสังคม ภรรยาของเขาน่ารักมาก เธอเข้าใจว่าลูกคงเป็นเหมือนสามีเธอว่า หากได้ศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอาน ลูกจะสามารถค้นพบความจริงได้

มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สารภาพว่าเขาเป็น “อดีต” คาทอลิกที่เดิมก็เป็นเด็กช่วยมิสชาติเจนโตเป็นหนุ่ม มารดาเป็นคาทอลิกที่เข้มแข็งมาก แต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีบุญจึงหาพระเจ้าไม่พบ ลูกสวดภาวนาให้เขามาหลายปีแล้ว เขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร์หลังมารดาจากโลกนี้ไป ก็ไม่ไปวัดอีก ทุกวันนี้เขาเป็นห่วงว่าเมื่อเขาตายไป เขาอาจต้องไปเกิดเป็นนี่เป็นโน่น ลูกชักชวนให้เขาอ่านพระคัมภีร์ ภรรยาเพื่อนชักชวนให้เขาอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน เขาตอบว่า “อ่านไม่รู้เรื่อง”

ชีวิตใคร ชีวิตเขา ใครจะต้องการดำรงชีวิตแบบใดก็ควรต้องเป็นไปในทิศทางที่ตนเองเลือก เราจูงม้าไปถึงแหล่งน้ำได้ แต่บังคับม้าให้กินน้ำนั้น ไม่ได้

จากการสังเกตการณ์และศึกษาอย่างเจียมๆ ของลูก ลูกสรุปกับตัวเองได้ว่า การจะเป็นศาสนิกชนที่ดีได้นั้น ผู้นั้นต้องศึกษาหลักธรรมของศาสนาตัวเองให้ถ่องแท้และลึกซึ้ง ซึ่งเมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ฝนจะตก แดดจะออก ความเชื่อของเขาก็ยังจะหนักแน่นไม่สั่นคลอน ตรงกันข้าม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสอง มีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้ไขว้เขวได้อย่างง่ายดาย และเราต้องเปิดใจกว้าง รับฟัง และพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นด้วย ตลอดจนการให้เกียรติกัน แล้วเราจะเห็นถึงคุณค่าและแก่นแท้ของการมีศาสนาในใจ นั่นคือ ภายใต้อาณาจักรของแต่ละศาสนา มนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกัน ☺

**“ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน ฝนจะตก น้ำจะไหล
เซียว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่รั่ว เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน” มัทธิว 7:24-25**

อาแมน

ลูกของพระเจ้า: องค์กรหนึ่ง

www.moving-themountain.com

